

# 3 สาวนักล่าฝันค่าย AF จับมือมูลนิธิที่อยู่อาศัย สาข ฝันวัน Make Her Day 2 ร่วมเทิดพระเกียรติ “วัน แม่”



กรุงเทพฯ : 18 กรกฎาคม 2555 มูลนิธิที่อยู่อาศัยจัดแถลงข่าวงาน **Make Her Day 2** พร้อมนำ 3 สาวนักล่าฝันจากค่าย AF ธัญนันท์ มหาพิรุณ (จิน AF1) พัดชา เอนกอายุวัฒน์ (พัดชา AF2) และจิรวรรณ สอนสะอาด (แพรว AF8) ร่วมระดมทุนถึอกกล่องรับบริจาคเงินสมทบทุนสร้างบ้านให้สตรีผู้ด้อยโอกาสในสังคมที่จ.ระยอง โดยมี ฌรรฐพงษ์ ผู้ภักดีวงศ์ (พิธีกรจาก True Inside) ให้เกียรติเป็นพิธีกรดำเนินรายการ ทั้งนี้ บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ให้ความอนุเคราะห์พื้นที่จัดงาน ณ ลานอเนกประสงค์ โซน C ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

มูลนิธิที่อยู่อาศัยมีกำหนดจัดงาน **Make Her Day 2** ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญและศักยภาพของผู้หญิงที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนในสังคมทำดีเพื่อผู้อื่น โดยนำศิลปิน นางแบบและสตรีผู้มีชื่อเสียงในสังคมร่วมแบ่งปันโอกาสในการมีที่อยู่อาศัยที่เรียบง่ายและพอเพียงให้กับบุพผา วงศ์มาก หญิงแกร่งผู้ชีวิตวัย 41 ปี ผู้ใฝ่ฝันอยากมี “บ้าน” เป็นของตนเองมานานนับแรมปี เธอกับสุทธิพงษ์ เกตุทอง ลูกชายวัย 22 ปีช่วยกันหาเลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างกรีดยางตามสวนต่างๆ หลังจากที่เธอแยกทางกับสามี รายได้ที่ได้รับในแต่ละเดือนมาจากส่วนแบ่งจากการขายน้ำยางที่เธอและลูกชายช่วยกันกรีดยางและนำไปขายทุกเช้า มากบ้างน้อยบ้างเฉลี่ยกันไปเดือนละประมาณ 10,000 บาทพอเลี้ยงชีพไปวันๆ

บ้านที่บุพผาและลูกอาศัยอยู่ในปัจจุบันนั้นปลูกในสวนยางที่เธอรับจ้างกรีดยางมาได้กว่า 2 ปีแล้ว เธอกับลูกช่วยกันสร้างขึ้นจากเศษไม้เนื้ออ่อนที่พอหาได้จากในสวนมาปลูกเพื่ออาศัยอยู่ชั่วคราว ขาดความมั่นคงแข็งแรงและพร้อมจะพังทลายลงได้เสมอหากเจอพายุฝนกระหน่ำ ห้องน้ำเป็นเพียงสังกะสีอยู่นอกตัวบ้าน บ้านของเธอแฉดล่อมไปด้วยต้นยางนับร้อยๆ ต้น ตั้งอยู่บนเนินเขาห่างไกลจากชุมชน ไม่มีแม้แต่ไฟฟ้าประปาและไฟฟ้าให้ความสว่างในยามค่ำคีนน้ำสำหรับใช้อุปโภคนั้นได้มาด้วยความยากลำบาก เธอต้องไปพ่วงใส่รถสามล้อขนจากระยะทางไกลนำมาเทใส่โอ่งเก็บไว้ใช้อาบ ส่วนน้ำดื่ม เธอต้องไปซื้อน้ำถังจากในชุมชนเข้ามาเก็บสำรองไว้ ตกกลางคืน เธออาศัยแสงไฟจากตะเกียง เต็มไปด้วยความหวาดระแวงภัยอันตรายในยามที่ต้องอยู่เพียงลำพัง คนที่รู้จักเธอต่างเป็นห่วงและสงสารอยากให้เธอมีบ้านหลังใหม่ที่แข็งแรงและมั่นคงปลอดภัย

ด้วยความใฝ่ฝันอยากมีบ้านหลังใหม่เหมือนกับคนอื่น เธอจึงใช้เวลาว่างหลังเสร็จจากการกรีดยางตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืน

ถึงดี 3 และนำน้ำยามากวนทำซียางในช่วงสาย ออกไปเก็บเศษวัสดุเหลือใช้จากกองขยะมาผสมไว้ขายเพื่อรวบรวมเป็นเงินออมสำหรับปลูกบ้านหลังใหม่ เธอเพียรพยายามทุกทางที่เธอสามารถจะทำได้เพื่อหาทางเพิ่มรายได้ นอกเหนือจากเงินส่วนแบ่งที่ได้รับจากค่าจ้างกรีดยาง แต่ก็ยังต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่า จะเก็บเงินได้เพียงพอสำหรับการมีบ้านหลังใหม่บนที่ดินผืนเล็กๆ สักแห่ง เพราะเงินที่เธอหามาได้ส่วนใหญ่หมดไปกับค่าน้ำดื่ม ค่าอาหาร ค่าเดินทาง เฉลี่ยเดือนละกว่า 5,000 บาท เงินที่พอจะเก็บออมได้ก็สำรองไว้ยามป่วยไข้ ไม่เพียงพอที่จะซื้อที่ดินเพื่อปลูกบ้าน ด้วยเหตุนี้ เจ้าของสวนยางที่เธอรับจ้างอยู่จึงเอื้อเพื่อแบ่งที่ดินในละแวกใกล้เคียงกันให้เธอเช่าระยะยาวสำหรับปลูกบ้านหลังใหม่ เธอจึงติดต่อเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อขอมีบ้านและรอคอยด้วยความหวังว่า “ฝันของเธอคงจะเป็นจริงในเร็ววันนี้”

สำหรับงาน Make Her Day นี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่สอง โดยในปีนี้ บริษัททรู แฟนเทเชีย จำกัด นำศิลปินในสังกัด ได้แก่ จิน AF1 พัดชา AF2 และแพรว AF8 มาร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำดีเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผ่านการมีที่พักอาศัยเป็นของตนเอง ทั้งนี้ ทั้งสามสาว AF ได้อาสาตัวมาร่วมระดมทุนถือกล่องรับบริจาคเพื่อนำเงินไปสร้างบ้านให้บุปผา วงศ์มากที่ จ.ระยองโดยจะเดินทางไปสร้างด้วยตนเองร่วมกับมูลนิธิที่อยู่อาศัยในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 นี้

บรรยากาศในงานแถลงข่าวเป็นไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเองโดยมีณรรฐพงษ์ ผู้กำกับวงค์ หรือ ดีเจเบสท์ ให้เกียรติเป็น พิธีกรดำเนินรายการ โดยเริ่มจากการสัมภาษณ์ความรู้สึกของสามสาวในการอาสาเป็นผู้สานฝัน Make Her Day ให้ผู้หญิงด้อยโอกาสในสังคมคนหนึ่งที่ยากมีบ้านเป็นของตนเองเกิดขึ้นเป็นจริง พร้อมกับได้เชิญอบนาง กุญชร ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการรณรงค์หาทุนและพัฒนาแหล่งทุน มูลนิธิที่อยู่อาศัยร่วมสนทนาเกี่ยวกับโครงการพร้อมชม VTR สัมภาษณ์บุปผา วงศ์มาก หญิงแกร่งสู้ชีวิตที่ไฝฝันและรอคอยอยากมีบ้านหลังใหม่ที่มั่นคงกว่าหลังเดิมถ่ายทำจากสถานที่จริงในสวนยาง จ.ระยอง

ทั้งสามสาวได้แสดงความคิดเห็นของตนพร้อมบอกเล่าที่มาของการเป็นศิลปินอาสาสร้างร่วมกับมูลนิธิที่อยู่อาศัยใน Make Her Day2 นี้

“จินว่าผู้หญิงทำอะไรได้มากกว่าที่คิดนะคะ กิจกรรมบางอย่างที่คนทั่วไปอาจคิดว่าเป็นงานของผู้ชาย เช่น งานก่อสร้าง ผสมปูน ก่ออิฐ สมัยนี้ผู้หญิงก็สามารถทำได้ไม่แพ้ผู้ชายคะ และโดยเฉพาะหากเราทำได้จริง ๆ ให้เพื่อนผู้หญิงด้วยกัน รวมพลังช่วยกัน เราจะสามารถทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้แน่นอนคะ” **จิน AF1** กล่าวอย่างมั่นใจด้วยน้ำเสียงสดใส

“พวกเราเคยเป็นนักร้องมาก่อน มีบางอย่างที่เราเคยฝัน และทำจนสำเร็จ เราว่าการรอคอยในสิ่งที่ฝันเป็นอย่างไร การที่เรามาร่วม Make Her Day จึงเป็นโอกาสที่เราจะได้ทำอะไรสักอย่าง เพื่อให้ฝันของคนอื่นเป็นจริงบ้าง โดยเฉพาะฝันของผู้หญิงสู้ชีวิตคนหนึ่งที่ยืนยันแข็ง ฝ่าเก็บหอมรวมริบ รอคอยที่จะมีบ้านหลังใหม่ที่ดีกว่าเดิม” **พัดชา AF2** กล่าวจากความรู้สึกของอดีตนักร้องคนหนึ่งที่ยากช่วยสานฝันคนอื่น

“แพรวอาจจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ คนหนึ่ง แต่แพรวเชื่อว่า Make Her Day จะเป็นวันของเราได้ หากเราช่วยกันระดมทุนเพื่อนำเงินไปช่วยสร้างบ้านให้ผู้หญิงตัวเล็กๆ คนหนึ่งที่มีบทบาทเป็นทั้งหัวหน้าครอบครัวและเป็นคุณแม่ผู้มีความฝันอยากมีบ้านหลังใหม่เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนในครอบครัว แพรวเชื่อว่าการให้ออกไปครั้งนี้ จะทำให้เราอึดเอมใจและมีความสุขที่ได้ให้ค่ะ” **แพรว AF8** กล่าวทิ้งท้ายพร้อมเชิญชวนผู้หญิงช่วยสานฝันผู้หญิงด้วยกันอีกแรง และหลังจากแถลงข่าวเสร็จ ทั้งสามสาวร่วมกันถือกล่องบริจาคของมูลนิธิ เพื่อเชิญชวนผู้ที่เดินผ่านไปร่วมบริจาคสนับสนุนโครงการ พร้อมกับให้สัมภาษณ์นักข่าวถึงการเตรียมตัวไปลงแรงสร้างบ้านที่จังหวัดระยองในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 นี้

\*\*\*\*\*

**มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย** เป็นมูลนิธิที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยผ่านการสร้างบ้านและพัฒนาชุมชน ร่วมกับพันธมิตรที่มีความมุ่งหมายเดียวกันในการนำการพัฒนาแบบองค์รวมและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกอย่างยั่งยืน เราเชื่อว่าการมอบโอกาสในการเป็นเจ้าของบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ช่วยกระตุ้นการเพิ่มพูนรายได้ของครอบครัว เอื้อต่อการศึกษาของเยาวชน สร้างเสริมสุขอนามัย และนำไปเกิดการบูรณาการทางสังคม และเพื่อตอบสนองตามความจำเป็นของครอบครัวและชุมชน เรายังนำความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ จัดการฝึกอบรมอาชีพให้กับคนในชุมชน สนับสนุนการทำธุรกิจตามบ้าน สร้างศูนย์อนามัย ห้องสมุด ศูนย์ชุมชนและอื่นๆ

สำหรับท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ร่วมบริจาคหรือร่วมเป็นอาสาสมัคร ติดต่อสอบถามได้ที่ มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย อาคาร 253 ชั้น 12 เลขที่ 253 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110